

คู่มือการกรอกคะแนน (ปลายปี)
ระบบคัดกรองการอ่าน ชั้นอนุบาล ๓ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้มีนโยบายเน้นการอ่านออกของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีการคัดกรองนักเรียนเพื่อตรวจสอบความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้พัฒนาระบบคัดกรองการอ่านให้โรงเรียนได้รายงานผลและสรุปผลการคัดกรอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการคุมสอบหรือครูประจำชั้นไปแล้วนั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้นำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (ระบบคัดกรองการอ่าน) เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดและนำไปใช้กับนักเรียนของตนเองนั้น

ในการนี้จะมีการทดสอบการอ่านอีกครั้ง (ปลายปี)หลังการใช้นวัตกรรม ก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๗ และจะมีการส่งผลคะแนนของนักเรียนแบบออนไลน์ในระบบเดิม

ในการนี้ทางผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาการกรอกคะแนนใหม่ให้ได้ผลเร็วและถูกต้องมีการแก้ไขให้น้อยที่สุด ซึ่งจะขอชี้แจงดังนี้

- การเข้าระบบ

แต่ละชั้นตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ๓ – ชั้น ป.๓ จะมี USERNAME และ PASSWORD ประจำห้องตนเอง ให้ใช้ USERNAME และ PASSWORD เดิม (อันเดียวกันกับวันที่ ๖ พ.ย.๖๗) เข้าสู่ระบบจึงจะสามารถกรอกคะแนนการอ่านได้

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ buriram4.com ดังภาพด้านล่าง



ระบบคัดกรองการอ่าน(ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๗) หลังใช้นวัตกรรม

สำหรับชั้นนักเรียนอนุบาล ๓, ชั้นป.๑, ชั้นป.๒, และชั้นป.๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

คัดกรองหลังใช้นวัตกรรม(ปลายปี)		ปฏิทินดำเนินการ ค่มือการกรอกคะแนน	
เข้าระบบชั้นอนุบาล ๓	เข้าระบบชั้น ป.๑	เข้าระบบชั้น ป.๒	เข้าระบบชั้น ป.๓
สรุปผลชั้นอนุบาล ๓	สรุปผลชั้น ป.๑	สรุปผลชั้น ป.๒	สรุปผลชั้น ป.๓
ดาวน์โหลดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน			
นวัตกรรมชั้น อ.๓	นวัตกรรมชั้น ป.๑	นวัตกรรมชั้น ป.๒	นวัตกรรมชั้น ป.๓
ชุดที่ ๑	ส่งเสริมการอ่าน ป.๑	ส่งเสริมการอ่าน ป.๒	ส่งเสริมการอ่าน ป.๓
ชุดที่ ๒			
ผลสรุปการคัดกรองก่อนใช้นวัตกรรม(จ. พ.ย. ๒๕๖๗)			
จำนวนผู้เข้ามาชม 3396 ครั้ง			
พัฒนาระบบโดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔			

เลือกเข้าระบบ
ให้ตรงกับชั้น

ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างให้กรอก USERNAME และ PASSWORD ดังภาพด้านล่าง



ระบบการคัดกรองการอ่าน (ปลายปี) สำหรับชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

Username:
Password:

เข้าสู่ระบบ

[ลงทะเบียนใหม่\(สำหรับครูสอนชั้นป.๑\)](#)

ให้ใช้ Username และ password อันเดิมที่ใช้ในวันที่ ๖ พ.ย.๖๗ หากจำไม่ได้ หรือเข้าระบบไม่ได้ให้
ติดต่อ นายสนธิ เกษสง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 0934865605

- การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน (การเพิ่ม/ลบ นักเรียน)

การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ให้เพิ่มหรือลดจำนวนนักเรียนก่อนการกรอกคะแนน รวมทั้งการบ่งชี้ว่าใครเป็นเด็กพิเศษ หรือว่าเลิกเป็นเด็กพิเศษแล้วให้ไปที่ เมนู “นำเข้าสู่ข้อมูลนักเรียน” ดังภาพ หลังจากทีกรอก USERNAME และ PASSWORD ถูกต้องระบบจะไปที่หน้าหลักของห้องเรียนนั้นๆ ดังภาพด้านล่าง (ขอยกตัวอย่างโรงเรียน วัดชัยสมพร)



เมื่อคลิกที่เมนู “นำเข้าสู่ข้อมูลนักเรียน” ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียน

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนวัดชัยสมพร

คนที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ	แก้ไข	ลบ
1	เด็กชายธนวัฒน์ โคนโพธิ์		แก้ไข	ลบ
2	เด็กชายธนธีร์ ป่ารุ่งทรัพย์		แก้ไข	ลบ
3	เด็กชายเมธาสิทธิ์ สร้อยแสง		แก้ไข	ลบ
4	เด็กชายฉวีรัชญ์ เกวีรัตน์		แก้ไข	ลบ
5	เด็กชายฉวีรัชย์ นพโรตอง		แก้ไข	ลบ
6	เด็กชายศุภวุฒิ อ่าววงษ์		แก้ไข	ลบ
7	เด็กชายอดิเทพ บทโรตอง		แก้ไข	ลบ
8	เด็กหญิงนันทิดา รณขันธ์		แก้ไข	ลบ
9	เด็กหญิงบุญญาพร โพธิ์พันธ์		แก้ไข	ลบ
10	เด็กหญิงพัชราภา โววาระโก		แก้ไข	ลบ
11	เด็กหญิงอภิษร นพโรตอง		แก้ไข	ลบ
12	เด็กหญิงอภิษยา มวางแหวน		แก้ไข	ลบ
13	เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ คำนึ่ง		แก้ไข	ลบ

กรณีนี้นักเรียนย้ายออกให้คลิก “ลบ” บรรทัดเดียวกันกับนักเรียนที่ย้ายออก

กรณีนี้นักเรียนเป็นเด็กพิเศษหรือเลิกเป็นเด็กพิเศษ “แก้ไข” บรรทัดเดียวกันกับนักเรียน

ดังภาพ

เพิ่มข้อมูลนักเรียนชั้น ป.๑ (เพิ่มทีละคน)

กรณีนี้ไม่มีนักเรียนเพิ่มให้คลิกที่นี่

กรณีเป็นเด็กพิเศษ ให้ใส่คำว่า “เด็กพิเศษ” ดังภาพ

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลนักเรียน ของชั้น ป.๑
วัดชัยสมพร

ชื่อ - นามสกุล

เป็นเด็กพิเศษหรือไม่ (เด็กปกติให้)

พิมพ์ “เด็กพิเศษ” ลงในช่อง
(กรณีเป็นเด็กพิเศษ)

กพิเศษ)

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลนักเรียน ของชั้น ป.๑
วัดชัยสมพร

ชื่อ - นามสกุล

เป็นเด็กพิเศษหรือไม่ (เด็กปกติให้)

เด็กปกติให้ว่างไว้ ไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไร

คช)

● การกรอกคะแนน

เมื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในระบบครบทุกคน ถูกต้องแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการกรอกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเข้าในระบบ โดยไปที่เมนู “กรอกคะแนนนักเรียน” ดังภาพด้านล่าง

จะได้หน้าต่างรายชื่อและช่องใส่คะแนน ดังภาพด้านล่าง

		โรงเรียนวัดชัยสมพร																				กลับหน้าหลัก		
		แบบกรอกคะแนนผลการทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปลายปี(ค่าท)																						
ที่	ชื่อ - นามสกุล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	เด็กพิเศษ	ขาดสอบ	
1	เด็กชายธนวัฒน์ โฉกโพธิ์																							
2	เด็กชายธนธีร์ บำรุงทรัพย์																							
3	เด็กชายเมธาสิทธิ์ สร้อยแสง																							
4	เด็กชายฉวีวิทย์ เกียรติคน																							
5	เด็กชายฉวีวิทย์ นพโธสง																							
6	เด็กชายศุภวุฒิ อ่าววงษ์																							
7	เด็กชายอดิเทพ บทโธสง																							
8	เด็กหญิงนันทิการ์ รณพันธ์																							
9	เด็กหญิงบุญญาบุษ โพธิ์พันธ์																							
10	เด็กหญิงพัชราภา โอวาระโก																							
11	เด็กหญิงอภิญญา นพโธสง																							
12	เด็กหญิงอภิญญา มวางแหวน																							
13	เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ คำนึ่ง																							

จะมีรายชื่อ พร้อมช่องใส่คะแนนในแต่ละคำมาให้ แต่ละคำคะแนนคือ 1

หมายเหตุ สำหรับคำที่นักเรียนอ่านได้ถูกให้ 1 คะแนน อ่านไม่ได้ คือ 0 คะแนน

๑. การกรอกข้อมูล ต้องใส่คะแนนให้ครบทุกคนก่อน ค่อยคลิก “บันทึก”

พร้อมกันทีเดียว

๒. คำที่ไม่ได้คะแนน หรือได้ 0 จะใส่เลข 0 หรือว่างไว้ก็ได้ ห้ามใส่ – ระบบจะคิดว่าเอาไปลบกัน

๓. ห้ามใส่คะแนนเป็นเลข ไทย (ระบบเอาไปบวกกับเลขอารบิกไม่ได้ประมวลผล)

